

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH TRÌ

Số: 3325/TTYT-YTCC&ATTP

V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh đau
mắt đỏ trong trường học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Trì, ngày 20 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Căn cứ kế hoạch số 46/KH-KSBT ngày 9/1/2023 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội; kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 9/1/2023 của UBND huyện Thanh Trì về việc Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023;

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành phố, như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. Thậm chí, có gia đình tất cả các thành viên cùng bị đau mắt đỏ do lây nhau. Bệnh có tốc độ lây lan nhanh và lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với dịch tiết từ mắt qua bàn tay nhiễm khuẩn, hoặc dùng chung đồ dùng, vật dụng bị nhiễm mầm bệnh.

Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, giảm các trường hợp có biến chứng nặng về mắt, đồng thời chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ trong trường học, Trung tâm y tế huyện Thanh Trì kính đề nghị Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ trong trường học đảm bảo chi tiết, phù hợp và khả thi;
2. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều kênh truyền thông để học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh, kiến thức để tự thực hiện;
3. Theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp đau mắt đỏ trong giáo viên, nhân viên, học sinh để cách ly và điều trị tránh biến chứng và tránh lây lan;
4. Khi phát hiện học sinh có các triệu chứng như: sốt nhẹ kèm mệt mỏi, đau họng, có ghèn dính mí khó mở mắt, nổi hạch trước tai hoặc dưới hàm, đỏ/ngứa/rỉ dịch một hoặc cả hai mắt, cảm giác nổi cộm, có sạn trong mắt, mi mắt sưng nhẹ, hơi đau, kết mạc sung phù, đỏ... cần hướng dẫn trẻ đi khám ngay

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ sẽ có chỉ định cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan, đồng thời thông báo kết quả khám cho giáo viên chủ nhiệm được biết;

5. Trong trường hợp phát hiện ca bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường cần sử dụng xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường để vệ sinh lớp học, vệ sinh sàn nhà, sát trùng các đồ dùng, đồ chơi, tay nắm cửa, bàn ghế của học sinh. Không uống chung cốc, ly nước, không dùng chung chăn, gối nhất là ở các trường có tổ chức ăn bán trú. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ. Đồng thời thông báo kịp thời thông tin ca bệnh cho Trạm y tế trên địa bàn để phối hợp điều tra xử lý.

6. Tổng hợp số liệu báo cáo công tác phòng chống dịch đau mắt đỏ trong trường học vào trang tính (*Có đường link gửi email các trường học*) trước 15h00 hàng ngày (Từ ngày 25/9/2023) về Trung tâm y tế huyện qua bộ phận thường trực Khoa YTCC & ATTP (Chi tiết tại phụ lục gửi kèm qua email: khoaytccvaattptphanhtri@gmail.com), Đ/c Lê Thu Hồng - Thư ký hoạt động y tế học đường SĐT: 036.8721339, để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Trên đây là một số nội dung triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ trong trường học. Trung tâm y tế huyện Thanh Trì kính đề nghị Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện quan tâm phối hợp triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên; (Đề ph/hợp)
- Phòng GD & DT huyện; (Đề p/hợp c/đạo)
- Phòng Y tế huyện; (Đề biết)
- Lưu: VT, YTCC & ATTP.



Nguyễn Kim Nhung

BÁO CÁO

Tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện
(Kèm theo CV số 3825/TTYT-YTCC&ATTP ngày 20/9/2023 của TTYT Thanh Trì)

TT	Tên trường	Tổng số lớp học	Tổng số giáo viên, nhân viên	Tổng số học sinh	Tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ			
					Giáo viên		Học sinh	
					Số ca mắc trong ngày	Số cộng dồn(*)	Số ca mắc trong ngày	Số cộng dồn(*)
1								
2								
3								
4								
Tổng số								

Ghi chú: (*) là số liệu của các ngày trước cộng với ngày báo cáo phát hiện (Số liệu cộng dồn tính từ 05/09/2023)

Người lập

Thanh Trì, ngày tháng năm 2023
Ban Giám hiệu